



## ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562

\*\*\*\*\*โทร. (074) 311760 หรือ [www.songkhla.tmd.go.th](http://www.songkhla.tmd.go.th)\*\*\*\*\*

### ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. – 3 มี.ค. 62 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดสัปดาห์ โดยมีลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนในระยะต้นสัปดาห์ กับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะกลางและปลายสัปดาห์ นอกจากนี้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เกือบตลอดสัปดาห์ อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะต้นสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีรายงานฝนและฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ส่วนมากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ สำหรับภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่เป็นบางวัน **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนเล็กน้อยร้อยละ 5 ของพื้นที่ในวันที่ 27 ก.พ. **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศร้อนเกือบทั่วไป โดยมีฝนเล็กน้อยร้อยละ 10 ของพื้นที่ในวันที่ 1 และ 3 มี.ค.

ช่วงที่ผ่านมาภาคใต้ไม่มีรายงานฝนตกหนักและหนักมาก

บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงสุดในภาคใต้วัดได้ 37.1 °ซ. ที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต และ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 62 วันที่ 27 ก.พ.62

### คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

**การคาดหมาย** ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้เป็นบางพื้นที่ตลอดช่วง

**ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา** ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันตลอดช่วงประกอบกับในช่วงวันที่ 4-7 มีนาคม มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งตลอดช่วง

**คำเตือน** ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

### ผลกระทบต่อเกษตรกร

- ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งตลอดช่วง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืชทำให้พืชชะงัก การเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และต่ออายุคุณภาพ

- ในช่วงที่มีฝนตกน้อยและไม่พอเพียงกับความต้องการของพืช เกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชตามความเหมาะสม และควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดการระเหยของน้ำและเป็นการรักษาความชื้นภายในดิน

- เกษตรกรที่ปลูกเงาะควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช เช่น หนอนกินช่อดอก เป็นต้น